
	 นักวิชาการแนะระบบอุตสาหกรรมควรร่วมลงขันจัดตั้งกองทุนวิจัยเพื่อสำารวจติดตามต่อเนื่อง	 เฝ้าระวัง
สุขภาพประชาชนระยะยาว

	 จากกรณีศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด	
จังหวัดระยอง	 ส่งผลให้ชุมชนในเขตอุตสาหกรรมหลายแห่งของประเทศเริ่มหันกลับมามองคุณภาพชีวิตของประชาชน
มากขึ้น
	 สำาหรับจังหวัดสงขลา	 พื้นที่อำาเภอจะนะถูกจัดเป็นเขตอุตสาหกรรมที่กำาลังได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง	
จากอุตสาหกรรมน้ำายางข้นและปลาป่น		มาสู่อุตสาหกรรมพลังงานที่มีขึ้นเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา	ทำาให้หลายฝ่ายเกรงว่าใน
อนาคตอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในหลายด้าน
	 ดังนั้นเพื่อให้ทราบถึงสภาวะคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่	น.ส.จิราวรรณ		สพสุข นักศึกษาระดับปริญญาโท 
หน่วยระบาดวิทยา	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	จึงร่วมกับโรงพยาบาลจะนะ	หน่วยงาน	นักวิชาการ	และประชาชน
ในพื้นที่ดำาเนิน	 “โครงการสำารวจคุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมใน
อำาเภอจะนะ	จังหวัดสงขลา”	เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว	โดยเน้นไปยัง	3	พื้นที่สำาคัญ	ได้แก่	
พื้นที่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา/อาหารทะเล	 อุตสาหกรรมโรงแยกก๊าซ	 และอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า
จะนะ	แล้วเปรียบเทียบกับพื้นที่ควบคุม	คือพื้นที่ในอำาเภอเทพา	จังหวัดสงขลา	ซึ่งเป็นพื้นที่นอกเขตอุตสาหกรรม
 “แม้ว่าในพื้นที่จะนะจะยังไม่มีอุตสาหกรรมหนักจำานวนมากเมื่อเทียบกับนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด แต่
การสำารวจข้อมูลคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องจะทำาให้นักวิชาการและชาวบ้านเข้าใจว่าแต่ละปีมีความ
เปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือไม่ ประชาชนควรรับมืออย่างไร และโรงงานอุตสาหกรรมรอบ ๆ ควรใส่ใจเรื่อง
ไหนบ้าง” น.ส.จิราวรรณชี้แจง

“
การสำารวจข้อมูลคุณภาพชีวิต
ของประชาชนอย่างต่อเนื่องจะ
ทำาให้นักวิชาการและชาวบ้านเข้าใจ
ว่าแต่ละปีมีความเปลี่ยนแปลงอะไร

เกิดขึ้นบ้างหรือไม่

”

ผลสำารวจคุณภาพชีวิตชาวจะนะ
เผยชาวบ้านเขตอุตสาหกรรมหวั่นมลพิษ

	 จากการสำารวจเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจ
ในสภาพแวดล้อม	 แยกเป็นอากาศ	 น้ำา	 ดิน	 และ
ทิวทัศน์ในแต่ละพื้นที่	พบว่า	ประชาชนใกล้เคียงกับ
โรงแยกก๊าซและโรงงานน้ำายางประเมินคุณภาพ
อากาศในระดับค่อนข้างไม่พอใจ	ในขณะที่ประชาชน
ในพื้นที่อำาเภอเทพาประเมินคุณภาพน้ำาในระดับค่อน
ข้างไม่พอใจเช่นเดียวกัน	 สำาหรับพื้นที่ใกล้โรงไฟฟ้า	
ประชาชนประเมินว่าอยู่ในระดับน่าพอใจ
	 ในประเด็นเรื่องระดับการถูกรบกวนจาก
มลพิษ	 ประชาชนใกล้เคียงโรงแยกก๊าซยอมรับว่าถูก
รบกวนจากมลพิษด้านกลิ่น	เสียง	สารเคมี	และฝุ่น
ละออง	สำาหรับประชาชนรอบโรงไฟฟ้า	และโรงงาน
น้ำายาง/อาหารทะเลยอมรับว่าถูกรบกวนเฉพาะ
มลพิษด้านกลิ่นในระดับน้อยครั้งถึงค่อนข้างบ่อย	 แต่เชื่อว่ากลิ่นดังกล่าวน่าจะถูกลมพัดมาจากโรงงานแปรรูปยางและ
โรงงานอาหารทะเลในบริเวณใกล้เคียง	 ในขณะที่ประชาชนในพื้นที่อำาเภอเทพาซึ่งเป็นพื้นที่เปรียบเทียบเกือบจะไม่ได้
ถูกรบกวนจากมลพิษดังกล่าว



	 นักวิจัยยังได้สำารวจคุณภาพชีวิตทั้ง	4	ด้าน	ได้แก่	สุขภาพกาย	จิตใจ	ความสัมพันธ์ในสังคม	และสิ่งแวดล้อม
ของคนทั้ง	4	พื้นที่	พบว่า	ผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อมูลว่ามีคุณภาพชีวิตอยู่ในเกณฑ์ดี	ยกเว้น	ประชาชนบริเวณใกล้
เคียงโรงแยกก๊าซที่ให้ข้อมูลว่าคุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง

 “ผลการสำารวจนี้ทำาให้เราได้รู้ว่าประชาชน
ส่วนมากมีความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมที่อยู่
อาศัย แม้ว่าบางพื้นที่อาจถูกรบกวนจากมลพิษบ้าง 
แต่ยังไม่ถึงระดับรุนแรงมากนัก นอกจากนี้ คุณภาพ
ชีวิตโดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี อย่างไรก็ตาม 
ประชาชนในพื้นที่อุตสาหกรรมมีคุณภาพชีวิตต่ำา
กว่าพื้นที่ควบคุมมากกว่า 2 เท่า”	นักวิจัยกล่าวสรุป
	 นักวิจัยยังชี้แจงอีกว่า	การสำารวจนี้เป็นการ
ศึกษาแบบวัดความคิดเห็นคุณภาพชีวิตส่วนบุคคล
ในภาพรวม	ช่วงระยะเวลาเดียว	คือเดือนกันยายน	
-	ตุลาคม	2553	เท่านั้น	อีกทั้งยังต้องมีการวิจัยต่อ 
ยอดเพื่อตอบข้อสงสัยอื่น	ๆ	ต่อไป
 ศ.นพ.	 วีระศักดิ์	 จงสู่วิวัฒน์วงศ	์ หัวหน้า
หน่วยระบาดวิทยา	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
และยังเป็นอาจารย์ที่	 ปรึกษาของการวิจัยใน
ครั้งนี้แสดงความคิดเห็นว่า	 จุดแข็งอย่างหนึ่งของ
การสำ า รวจครั้ งนี้ คื อ ได้ รั บความร่ วมมื อจาก
ประชาชนและหน่วยงานด้านสาธารณสุขหลายแห่ง
ในพื้นที่	 โดยเฉพาะโรงพยาบาลจะนะ	 เป็นการ
สำารวจที่อิสระจากกลุ่มทุนอุตสาหกรรม	 ทำาให้
สามารถสำารวจและนำาเสนอข้อมูลได้อย่างเต็มที่	แต่
เพื่อให้สามารถติดตามข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง	 จึง
ควรมีการสำารวจทุกปี
	 อย่างไรก็ตาม	 การศึกษาแต่ละครั้งควรได้
รับการสนับสนุนจากหน่วยงานในพื้นที่	 โดยเฉพาะ
หน่วยงานในระบบอุตสาหกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อคุณภาพชีวิตโดยตรง	 แต่ทั้งนี้หากนักวิชาการต้องรับทุนวิจัย
โดยตรงจากภาคอุตสาหกรรมแหล่งใดเพียงแห่งเดียวอาจทำาให้ขาดความอิสระในการวิจัยและนำาเสนอข้อมูล	จึงมองว่า
ภาคอุตสาหกรรมควรร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นจัดตั้งกองทุนสนับสนุนด้านวิชาการ	 เพื่อให้เกิดการทำางานวิจัยและ
สำารวจอย่างต่อเนื่อง	แล้วสะท้อนคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ตามความเป็นจริงมากที่สุด
 “ถ้าสามารถระดมทุนจากภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่จะนะมาร่วมกันจัดตั้งกองทุนวิจัยได้จะดีมาก โดยมี
หน่วยงานอื่น ๆ ให้การสนับสนุนร่วมด้วย จะทำาให้การสำารวจครั้งต่อ ๆ ไป และด้านอื่น ๆ มีความเข้มแข็งมากขึ้น 
และสามารถทำาได้อย่างต่อเนื่อง”	ศ.นพ.	วีระศักดิ์	จงสู่วิวัฒน์วงศ์	ให้ข้อเสนอแนะ
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